

**ĐẢNG ỦY QUÂN KHU 3...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ

Quân đội và toàn quân. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Tổ chức các cuộc hội thi, hội thao, kiểm tra và tham gia hội thi, hội thao cấp Bộ Quốc phòng đạt thành tích cao. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức tọa đàm, giao lưu, khen thưởng điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; chỉ đạo đại hội thi đua quyết thắng cấp trên cơ sở giai đoạn 2013 - 2018 (Bộ CHQS tỉnh Thái Bình

lầm trước rút kinh nghiệm) có ý nghĩa giáo dục cao, tạo khí thế thi đua mới. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng hệ thống văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị trong chuyển trang thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị cho gần 200 đồng chí là chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị cơ quan quân sự các quận, huyện, thành phố, các huyện, quận, thị xã, thành phố và các sở, ngành trên địa bàn Quân khu bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn; chỉ đạo các lực lượng, đơn vị thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và chính sách xã hội.

Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Bình và Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tổ chức tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức

đảng được nâng lên, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất cao với nội dung báo cáo; bàn biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, trọng tâm là chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình; chỉ đạo diễn tập các huyện, quận, thị xã, thành phố và các sở, ngành trên địa bàn Quân khu bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn; chỉ đạo các lực lượng, đơn vị thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và chính sách xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đề nghị: 6 tháng cuối năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, nắm chắc địa bàn,

kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của 6 tháng đầu năm. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; tích cực tham gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thành công diễn tập, hội thi, hội thao và tham gia hội thi, hội thao cấp Bộ Quốc phòng đạt kết quả cao. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; bảo đảm đầy đủ hậu cần, tài chính và vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng và thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

**CÔNG TÁC DÂN VẬN...**

*(Tiếp theo trang 1)*

công tác dân vận; hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; theo dõi, đôn đốc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đảng kỳ và tổ chức thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 dụng cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng và thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị hệ thống dân vận trong tỉnh tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo khởi dân vận tập trung bám sát địa bàn cơ sở; chủ động, thường xuyên, kịp thời nắm chắc tình hình, tư tưởng đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp công tác dân vận. Nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền. Xây dựng lực lượng cốt cán phong trào giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình phối hợp giữa ban dân vận với UBND cùng cấp về công tác dân vận chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo công tác tin ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và ban chỉ đạo thực hiện giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; tham mưu chỉ đạo, đôn đốc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch đăng ký với cấp ủy. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo công tác tin ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

**BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH...**

*(Tiếp theo trang 1)*

đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện, công tác hậu cần được các đơn vị triển khai hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, luyện tập các phương án nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu cao. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng xuất nhập cảnh người và phương tiện hoạt động trên biển. ĐBĐP tỉnh đã triển khai đồng bộ biện pháp công tác biên phòng, nhất là các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Từ đầu năm đến nay, ĐBĐP tỉnh đã xác lập 3 chuyên án, 5 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, bắt 8 vụ/12 đối tượng, thu 869,1415 gam ma túy dạng đá, 4,2689 gam heroin, thu giữ 1 xe mô tô, 3 điện thoại di động và 1,6 triệu đồng; phát hiện, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng xuất nhập cảnh người và phương tiện hoạt động trên biển. ĐBĐP tỉnh đã triển khai đồng bộ biện pháp công tác biên phòng, nhất là các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh

đã tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 3 vụ/3 phương tiện/8 người. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy ĐBĐP tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình từ xa, tình hình địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, kiên quyết xử lý các vụ việc phát sinh từ cơ

sở. Tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy trên khu vực biên giới biển. Nắm chắc tình hình, dự lượng của nhân dân, tình hình, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng xử lý động lực lượng, phương tiện ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên bộ và trên biển. Tăng cường quản lý người và phương tiện hoạt động trên biển. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ ĐBĐP tỉnh trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy ĐBĐP tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019) và 60 năm ngày truyền thống ĐBĐP (3/3/1959 - 3/3/2019).

**GIAO BAN KHỐI DÂN VẬN TỈNH...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quý II/2018, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung bám sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện Thông báo Kết luận số 427-TB/TW của Tỉnh ủy về nội dung chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ,

các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 6 nội dung giám sát, 4 nội dung phản biện. Đến nay, đã thực hiện được 2 nội dung giám sát do Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tiến hành. Cũng trong quý II, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, tích cực tham gia đấu nối, sử dụng nước sạch. Đến nay, tỷ lệ hộ hội viên phụ nữ sử dụng nước sạch đạt 95%, hội viên nông dân đạt 88%, hội viên cựu chiến binh đạt 98,36%. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai

tối cơ sở và đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả các đơn vị thành viên trong Khối đã đạt được trong quý II/2018. Về nhiệm vụ trong tầm trọng thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị thường xuyên nắm chắc và dự báo đúng tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ở những địa bàn nhạy cảm. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp

nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến chương trình giám sát, phản biện xã hội đã đăng ký. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chủ trọng phát triển hội viên, đoàn viên, các tổ chức hội, đoàn thể trong doanh nghiệp, người có đạo và địa bàn nông thôn, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**XẢ LỬ...**

*(Tiếp theo trang 1)*

đối với khu vực ven sông, hệ thống đê điều, nhất là các trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai các biện pháp xử lý bảo đảm an toàn. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn ven đê chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, sổ sách tại các điểm canh đê theo quy định, sẵn sàng huy động lực lượng canh coi cừ sách đê tổ chức tuần tra, canh gác đê theo cấp báo động khi có lệnh. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

**NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Các hoạt động nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở được đẩy mạnh. Năm 2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 39 quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở bao gồm 78 dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh, 241 loại thuốc... Đồng thời, để nghị bộ quy định giao quỹ khám chữa bệnh cho trạm y tế tối đa bằng 20% quỹ khám chữa bệnh BHYT ngoại trú, từ đó nâng mức chi trả chi phí khám chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã, tạo thuận lợi và tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người có thể BHYT ngay từ tuyến cơ sở.

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở và tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân trong khám chữa bệnh BHYT, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện mô hình trạm y tế chuẩn để nhân rộng trên phạm vi cả nước. Mục tiêu nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực của mạng lưới y tế cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 90% số trạm y tế xã đủ điều kiện khám

chữa bệnh BHYT; 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông BHYT, hướng người tham gia BHYT khám chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở. Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế nâng cao chất lượng công cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở, vì mục tiêu phát triển BHYT toàn dân, bền vững. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiên, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị ngành Y tế các địa phương tăng cường đào tạo về y học gia đình, chăm sóc và tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người có thể BHYT ngay từ tuyến cơ sở. Tiến tới 100% trạm trưởng trạm y tế phải là bác sĩ CK I trở lên. Lãnh đạo các sở y tế cử cán bộ, y bác sĩ tuyến tỉnh, tuyến huyện, một cán bộ tuyến trung ương về tập huấn theo hình thức cảm tay chi viết cho cán bộ trạm y tế xã. Bên cạnh đó cũng cần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trạm y tế, tiến tới hoàn thiện theo mô hình trạm y tế chuẩn trên phạm vi cả nước. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh tại trạm y tế xã.

**CÔNG ĐIỆN KHẨN...**

*(Tiếp theo trang 1)*

phơn nhen trên địa bàn Thái Bình xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38°C đến 39°C, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong thời gian tới, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của lúa mới gieo cấy và mạ mùa của các địa phương; mặt khác, ngay đầu vụ mùa năm 2018, mật độ rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh và gây hại ở mức độ cao hơn cùng kỳ nhiều năm, có nơi xuất hiện hàng nghìn con/m<sup>2</sup>, đặc biệt có 6/67 mẫu rầy xét nghiệm dương tính với virus lùn sọc đen (các mẫu dương tính với virus lùn sọc đen chủ yếu ở huyện Tiên Hải và huyện Thái Thụy); ở một số nơi, các hộ nông dân vẫn áp dụng biện pháp gieo thẳng mà hầu hết diện tích lúa gieo thẳng này không được xử lý hạt giống và phun thuốc trừ rầy phòng bệnh lùn sọc đen. Với diễn biến nắng, nóng bất thường làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của mạ mùa và lúa mùa mới gieo cấy cũng với bệnh lùn sọc đen cơ nguy cơ gây hại cao làm giảm năng suất lúa mùa một cách nghiêm trọng, thậm chí mất trắng nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Tổng Biên tập Báo Thái Bình và yêu cầu các Giám đốc sở, Trung ương ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

**1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:**  
- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn huy động nông dân và cán bộ kỹ thuật kiểm tra toàn bộ diện tích lúa đã gieo cấy, đặc biệt chú ý đến những diện tích lúa gieo thẳng để có biện pháp điều tiết nước phù hợp phòng chống nắng nóng gây chết lúa, khuyến khích một số nông trường chỉ đạo nông dân phun thuốc trừ rầy trên mạ, lúa gieo thẳng và lúa mới cấy ngay từ đầu tháng 7 theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp; bảo quản tốt nhất diện tích mạ đã gieo bằng cách giữ nước ngập sâu chân mạ, phun thuốc trừ rầy trên mạ, khi nhiệt độ giảm mới đưa ra cấy đại trà; rà soát và chủ động nguồn giống lúa và mạ dự phòng trong trường hợp thiên tai dịch bệnh xảy ra; chủ động kinh phí và phương tiện phòng chống,

thiên tai, nắng, nóng và bệnh lùn sọc đen trên cơ sở khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về các đợt rầy non cơ nguy cơ cao để hỗ trợ hoặc hướng dẫn nông dân thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền lưu động và tăng thời lượng tuyên truyền hướng dẫn nông dân về các biện pháp phòng chống nắng hạn gây chết lúa và kỹ thuật phòng chống bệnh lùn sọc đen để nhân dân biết, chủ động thực hiện, hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng và bệnh lùn sọc đen gây ra; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả, không sử dụng điện để diệt chuột trên đồng ruộng, tránh các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

- Địa phương nào không quyệt liệt trong chỉ đạo, thực hiện, để tình trạng lúa, mạ chết do nắng nóng, bệnh lùn sọc đen phát sinh gây hại làm mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đó chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước UBND tỉnh.

**2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** Phân công lãnh đạo Sở và các bộ phận nghiệp vụ trực tiếp phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và huy động các bộ kỹ thuật tăng cường cho cơ sở; chủ động phối hợp với các chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết và sâu bệnh để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo người dân về các biện pháp kỹ thuật bảo đảm hiệu quả cao và an toàn với môi trường, thiên địch; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình biên tập các tài liệu, xây dựng các chương trình về các biện pháp kỹ thuật phòng chống nắng nóng với cây trồng, bệnh lùn sọc đen và các đối tượng dịch hại khác...

**3. Sở Công Thương:** Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành liên quan và các chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra thị trường

thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc kém phẩm chất lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng sự phát triển của sâu bệnh để nâng giá thuốc, ảnh hưởng đến nông dân.

**4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình:** Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chương trình cụ thể và chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống thiên tai, bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh hại khác để nông dân hiểu và thực hiện.

**5. Các sở, ban, ngành của tỉnh** căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác điều hành sản xuất nông nghiệp và phòng bệnh lùn sọc đen, bảo vệ an toàn cho lúa mùa năm 2018.

**6. Đảng nghị:**  
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và yêu cầu các thành viên UBND tỉnh được phân công phụ trách huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quyệt liệt các biện pháp chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn về các biện pháp ứng phó với nắng nóng và bệnh lùn sọc đen...

- Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp dưới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ an toàn sản xuất vụ mùa năm 2018.

Nhận Công điện này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Tổng Biên tập Báo Thái Bình và yêu cầu Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai, thực hiện.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và theo dõi thực hiện Công điện này; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

**LỜI CẢM Ạ**

Vẻ lễ tang cụ: **ĐỖ THỊ MÙI**, sinh năm 1941  
 Sinh quán: Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình  
 Hộ khẩu thường trú: Xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Trú quán: Tổ 7, đường Ngô Văn Sở, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Do tuổi cao, bệnh nặng đã qua đời vào hồi 4 giờ 40 phút ngày 2 tháng 7 năm 2018, tức ngày 19 tháng 5 năm Mậu Tuất.

Hưởng thọ 78 tuổi.

Tang lễ tổ chức tại gia đình, lễ an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Ban tổ chức lễ tang và gia đình tôi xin chân thành cảm ơn:

Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp, liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn cơ sở; Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng cùng các đơn vị phòng ban; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Trưởng THCS Lương Thế Vinh; Trưởng THCS Tiên Phong; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; các công ty: Công ty TNHH hàng thời trang MXP, Công ty Mai Linh, OBEN; Chi bộ 3 cùng các đoàn thể tổ dân phố số 6, 7, 8 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình; Chi bộ đoàn thể thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Hiệp hội Quý Tín dụng nhân dân huyện Vũ Thư; Quý Tín dụng nhân dân xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; các đơn vị, cơ quan, công ty nơi con cháu công tác; hội Phật tử thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; bà con nhân dân tổ dân phố số 6, 7, 8 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình; nhân dân xã Song Lãng, huyện Vũ Thư

Họ hàng nội, ngoại tộc, các gia đình thông gia, liên gia, anh em bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã đến chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa cụ Đỗ Thị Mui về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong tang gia bối rối không tránh khỏi khiếm khuyết, gia đình kính mong được lượng thứ!

THAY MẶT GIA ĐÌNH  
 Tang chủ: Đào Xuân Khiêm  
 Trưởng nam: Đào Xuân Tiến  
 Thứ nam: Đào Xuân Tuấn  
 Cùng các con, cháu đồng cảm tạ!